
 

 

131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 209  —  209. mál.

Fyrirspurn

til dómsmálaráðherra um heimilisofbeldi.

Frá Ágústi Ólafi Ágústssyni.

1. Hvernig er skráningu heimilisofbeldis háttað hjá lögregluembættum?
2. Hversu margar tilkynningar um heimilisofbeldi fengu einstök lögregluembætti á ári sl.

tíu ár?
3. Hverjar voru lyktir þessara mála hjá lögreglu, ríkissaksóknara og dómstólum?

Skriflegt svar óskast.


